



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/ว *วฟ๐* วันที่ *๒๗* เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.ศสช., ผอ.สปข. ๑ - ๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมซึ่งมี อปส. (พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงขอให้ สทท., สวท., สนข. และ สปข.๑ - ๘ ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการ ทุกวันจันทร์ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. พร้อมแนบ QR Code ตัวอย่างคลิป หน่วยงานละ ๑ คลิป ส่งให้ฝ่าย เลขานุการรวบรวมเสนอ อปส.ต่อไป สำหรับการรายงานประจำเดือนขอให้รายงานเฉพาะประเด็นหลัก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อรวบรวมเสนอ ครม.รวมทั้งประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งเป็นประเด็นสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๕ ของ กปส. ให้หน่วยงานในพื้นที่รายงานทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ รวมทั้งขอให้รายงานประเด็นจากคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ส่งภายในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยขอให้ส่งรายงานทั้งหมดให้ฝ่ายเลขานุการ ทางอีเมล iocprd2557@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวเพ็ญภา ชัยมงคล)

ร.ผอ.สปส.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็น IOC ประจำสัปดาห์
ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประเด็น	รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>๑. ดีเดย์ ๑ พ.ค. ปลดล็อก ประเทศไทย เดินทางเศรษฐกิจ</p>	<p>ภายหลังจากการประชุม ศบค . ชุดใหญ่ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ระบุว่า ในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้ ประเทศไทยจะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ มีการยกเลิกระบบการเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go และให้ปรับเป็นการตรวจหาเชื้อแบบ ATK เพื่อความสะดวกและรวดเร็วขึ้นในการที่จะเปิดการท่องเที่ยวของไทย พร้อมทั้งมี การพิจารณาการปรับระดับพื้นที่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคอีกด้วย</p> <p>ยกเลิกเข้าไทยแบบ Test & Go ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR โดยแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น ๒ ประเภท</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers) <ul style="list-style-type: none"> ● ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ ● แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล ๒. ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers) <ul style="list-style-type: none"> ● สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน ๒๗ ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย ● กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR ๔-๕ วัน ● แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล <p>ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศไทยจะต้องผ่านระบบ Thailand Pass พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และต้องทำประกันสุขภาพ ในวงเงินประกัน ๑๐,๐๐๐ USD</p> <p>หากเทียบความเสี่ยงกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ พบว่าตัวเลขการติดเชื้อจากต่างประเทศ (วันละ <๑๐๐ คน) เมื่อเทียบกับการติดเชื้อในประเทศ ประมาณ ๑๕ ,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ คน เท่ากับมีการติดเชื้อจาก ต่างประเทศ ๐.๕% เท่านั้น</p> <p>ขณะที่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเห็นว่า การกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ประเมินว่า หลังจากรัฐบาลปลดล็อกเงื่อนไข การเข้าประเทศทั้งหมด จะทำให้อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวของไทยค่อยๆ ทายอดฟื้นตัวชัดเจนขึ้นอย่าง</p>	<p>ประเด็นหลัก ทุกสื่อขยายผล</p>

	<p>ต่อเนื่อง โดยคาดว่าปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ ๓๐% ของรายได้รวมปี ๒๕๖๒ และประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ ๗ ล้านคน จากเป้าหมายที่วางไว้ที่ ๘ - ๑๐ ล้านคน และมีรายได้ในปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐% ของปี ๒๕๖๒ จากนั้นในปี ๒๕๖๗ จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวใกล้เคียงกับปี ๒๕๖๒</p> <p>ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เดือนมกราคม ๑๓๓,๙๐๓ คน เพิ่มขึ้นกว่า ๑๖ เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ● เดือนกุมภาพันธ์ ๑๕๒,๙๕๔ คน เพิ่มขึ้นกว่า ๒๕ เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ● เดือนมีนาคม ๒๑๐,๘๓๖ คน เพิ่มขึ้นกว่า ๓๐ เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน <p>ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์หรือสีของจังหวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๐ จังหวัด ๒. พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๐ จังหวัด ๓. พื้นที่ควบคุม ๐ จังหวัด ๔. พื้นที่เฝ้าระวังสูงเพิ่มเป็น ๖๕ จังหวัด จากเดิม ๔๗ จังหวัด กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด นครพนม นครสวรรค์ นครราชสีมา น่าน บึงกาฬ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อ่างนาจเจริญ อุทัยธานี อุบลราชธานี ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และอุดรดิตถ์ ๕. พื้นที่เฝ้าระวัง ๐ จังหวัด ๖. เพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวโซนสีฟ้าเป็น ๑๒ จังหวัด จากเดิม ๑๐ จังหวัด กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา และบางจังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอ <ul style="list-style-type: none"> ● ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากไม่เกิน ๒๓.๐๐ น. เป็น ไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. และคงการจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ 	
--	--	--

	<p>ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID ๒ Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting</p> <ul style="list-style-type: none"> ● คงมาตรการสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ผู้ประกอบการเปิดดำเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ตามมาตรการที่กำหนด โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ได้เมื่อมีความพร้อมโดยไม่กำหนดระยะเวลา ● WFH (Work From Home) ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน <p>รวมถึง แนวทางการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๕+๕ วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ จากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาลดลงเหลือ ๗+๓ วัน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ๕ วัน หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย และสังเกตอาการตนเองอีก ๕ วัน</p> <p>แนวทางการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ย้ำแนวคิด ผ่อนคลายเพื่อให้เศรษฐกิจไทยได้ไปต่อ และการรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ● สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นักวิชาการ influencer ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ถึงประโยชน์ที่จะได้จากการคลายล็อกมาตรการ ● สัมภาษณ์บุคลากรด้าน สธ. ให้เห็นว่าการเปิดประเทศมีความปลอดภัย / เปรียบเทียบความเสี่ยง กับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 	
<p>๒. เพิ่มเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖ เดือน</p>	<p>กรม.อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เฉลี่ยรายละ ๑๐๐ - ๒๕๐ บาท ตามช่วงอายุ จำนวน ๑๐,๘๙๖,๔๔๔ ล้านคน วงเงินรวม ๘,๓๔๘.๑๖ ล้านบาท เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางรายได้คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ ของผู้สูงอายุทั้งหมด และรายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๔๐ เหลือเพียงร้อยละ ๒๒ (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)</p> <p>การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อายุ ๖๐ -๖๙ ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐๐ บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม ๑๐๐ บ./เดือน รวมเป็น ๗๐๐ บ./เดือน ๒. อายุ ๗๐ -๗๙ ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๗๐๐ บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม ๑๕๐ บ./เดือน รวมเป็น ๘๕๐ บ./เดือน 	<p>ประเด็นหลัก ทุกสื่อขยายผล</p>

๓. อายุ ๘๐ -๘๙ ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๘๐๐ บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม ๒๐๐ บ./เดือน รวมเป็น ๑,๐๐๐ บ./เดือน
๔. อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑,๐๐๐บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม ๒๕๐ บาท/เดือน รวมเป็น ๑,๒๕๐บ./เดือน

หลักฐานประกอบการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออก โดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
- สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จากผู้มีสิทธิ (สำหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
- สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย
- อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คือ เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖ และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน (สำหรับผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น ๆ)
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- ไม่เป็น ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
 - ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน สงเคราะห์ฯ ของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
- ไม่รวมถึงผู้พิการหรือป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณถัดไป ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๕ จะยังไม่ได้รับเงินในทันที แต่จะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป คือช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และเพิ่งมาลงทะเบียนครั้งแรกหลังอายุครบ ๖๐ ปี จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

	<p>สถานที่ลงทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรุงเทพฯ : สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวัน - เวลา ราชการ ● ต่างจังหวัด : สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในวัน-เวลาราชการ <p>นอกจากนี้ ข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบสถิติผู้สูงอายุ สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มกราคม ๒๕๖๕ (ข้อมูลวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) จากจำนวนประชากรในประเทศไทยทั้งหมด ๖๖ ,๑๖๕,๒๖๑ ล้าน คน มีผู้อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวนมากกว่า ๑๒ ล้านคน หรือราว ๑๘% ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดการณ์ว่า ประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.๒๕๖๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ร้อยละ ๒๖.๙ ของประชากร ทั้งประเทศ</p> <p>รัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อย่างมั่นคงและเป็นระบบ โดยมีมาตรการในการรับรอง อาทิ ม.๔๐ บุคคล ทั่วไป ที่ประกอบอาชีพหรือแรงงานอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ หรือผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด ๕ กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ยังรวมไปถึงการสนับสนุนการออมเงินตั้งแต่อายุ ๑๕ - ๖๐ ปี ซึ่งสามารถ ออมเงินได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ โดยส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง ๕๐ - ๑๓,๒๐๐ บาท/ปี เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิต พร้อมรับเงิน สมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุของสมาชิกอีกด้วย</p> <p>แนวทางการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ทำความเข้าใจมาตรการนี้ คลี่ให้เห็นว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ อย่างไรวิธีการเข้าถึงมาตรการนี้ต้องทำอะไร? ● เชื่อมโยงให้เห็นว่าภาครัฐคิดเป็นระบบ เพื่อเตรียมรับมือกับการเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ เช่น กองทุนประกันสังคม / กองทุนการออมแห่งชาติ ● ภูมิภาค สามารถขยายประเด็นในพื้นที่ของตนเอง ว่ามีผู้สูงอายุที่จะ ได้ประโยชน์จำนวนมากน้อยแค่ไหน 	
--	---	--

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๓ ประเด็น

ประเด็นที่ ๑ มรดกทางวัฒนธรรม Soft Power ข้าวเหนียวมะม่วง ของหวานที่น่าลิ้มลองอีกอย่างของปัตตานี

ข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งถือเป็นเมนูขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศไทย และเป็นกระแสในโลกโซเชียลที่มี แรปเปอร์สาวชาวไทยนำขึ้นไปทานบนเวทีคอนเสิร์ต ถือเป็นกระแสที่ทำให้ชาวต่างชาติและคนทั้งโลกได้รับรู้ว่า ประเทศไทยไม่ได้มีดีแต่เมนูต้มยำกุ้ง แต่ยังมีผลไม้และอาหารหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยและสามารถทานได้ที่ประเทศไทยและจากกระแสดังกล่าวส่งผลให้มีผู้สั่งซื้อมะม่วงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถึง เรื่องข้าวเหนียวมะม่วงที่จะมีการเสนอให้เป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรม Soft Power นั้น ประเทศไทย จำเป็นจะต้องสนับสนุนและเร่งรัดพัฒนา Soft power ให้ได้ โดยเฉพาะทรัพยากรที่เรามีอยู่จำนวนมาก ทำให้คนสนใจประเทศไทยมากขึ้น

สำหรับข้าวเหนียวมะม่วงที่มีรสชาติกลมกล่อม เค็ม หวาน มัน ข้าวเหนียวเม็ดย่นนุ่ม ถูกอกถูกใจใครหลายคนนั้น ทางร้านลูกแม่เปีย ซึ่งขายข้าวเหนียวมะม่วงมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ มาจนถึงปัจจุบัน ลูกสาว คุณภคมน เจริญผล ได้เลือกสรรแต่ของที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้ทานอย่างมีความสุข ส่วนมะพร้าวที่ใช้ต้องเป็นมะพร้าวที่แก่จัด ไม่มีจาวมะพร้าว เมื่อคั้นออกมาแล้วจะให้กะทิที่เข้มข้น ไม่เพียงแต่ใช้ของดี แต่ที่ร้านลูกแม่เปีย ยังเน้นเรื่องความสะอาดในทุกขั้นตอน โดยทางร้านลูกแม่เปีย ได้บอกเล่าในส่วนของวิธีการนึ่งข้าวเหนียว ซึ่งเริ่มจากแช่ข้าวเหนียวประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง แล้วนำไปนึ่งอีกประมาณ ๑ ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เมล็ดข้าวอ่อนนุ่มขึ้น จากนั้นนำน้ำกะทิที่ใส่น้ำตาล เกลือ แล้วละลายให้เข้ากัน และกรองน้ำกะทิจากกากให้สะอาด

จากนั้นนำกะทิลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวนึ่ง ซึ่งบางเจ้าอาจจะต้องปิดฝาอบไว้สักพักแล้วค่อย ตักขาย เรียกว่าเป็นการทำให้ข้าวเหนียวตั้น คือเม็ดพองขยายใหญ่ แต่สำหรับที่นี่พอแห้งสักพักก็ตักขายได้เลย สังเกตว่าเม็ดข้าวจะเรียวยาว นุ่มนวล รูปทรงกำลังดี และยิ่งจะทำให้ได้รสชาติความหอมกรุ่นที่ติดจมูก จนเป็นที่ติดใจของลูกค้า มะม่วงก็จะเลือกแบบที่หวานละมุนกำลังพอดี เมื่อทานกับข้าวเหนียวนึ่งราดน้ำกะทิสกลมกล่อม มีถั่วเหลืองกรอบๆ ทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงของร้านลูกแม่เปีย เป็นที่ติดใจของลูกค้าจำนวนมากเลยทีเดียว

ท่านใดสนใจ อยากรองลิ้มชิมข้าวเหนียวมะม่วงร้านลูกแม่เปีย สามารถติดต่อ คุณภคมน เจริญผล โทรศัพท์ ๐๖-๔๐๓๕-๘๑๓๐ ชายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด ร้านลูกแม่เปีย ตั้งอยู่ที่ ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ที่ร้านยังมีข้าวเหนียวขุ่น และข้าวเหนียวสังขยาให้ลิ้มลองอีกด้วย

#####

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี/รายงาน

ประเด็นที่ ๒ จ.นราธิวาส จัดงาน "สืบสานประเพณีลาซัง รักษ์วิถีถิ่น ร่วมกินข้าวใหม่" เสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งท้องถิ่นชายแดนใต้

ประเพณีลาซังหรือที่เรียกแตกต่างกันออกไปว่า ลัมซัง กินขนมจีน หรือบวยอบือแน เป็นการบูชาพระแม่โปกสพเป็นพิธีฉลองนาข้าวหรือซังข้าว ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการประกอบพิธีหรือรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเชื่อทางศาสนา และบริบทของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งการจัดงานนับเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ช่วยกันรักษา สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามที่นับวันจะค่อย ๆ เรือนหายไปตามกาลเวลา

ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอระแงะ สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ ผู้นำชุมชน และประชาชน บูรณาการจัดงานขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ตามความต้องการของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสานและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวนรา

ในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานเปิดงาน "สืบสานประเพณีลาซัง รักษ์วิถีถิ่นร่วมกินข้าวใหม่" ที่บริเวณแปลงนาอินทรีย์ หมู่ที่ ๓ บ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ นายกิจจา จันทสิโร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอระแงะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะ ผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ร่วมในกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตท้องถิ่นดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการทำนา เยวชนเล่าถึงประวัติประเพณีลาซัง เป็นภาษาไทย-มลายู การสาธิตการทำอาหารคว-หวาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันเกี่ยวข้าว นวดข้าว และชุดมะพร้าว อีกทั้งการจัดบูธให้บริการอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ ด้วย

#####

ปพิชญานันท์ เทพรักษ์ สวท.นราธิวาส /รายงาน

ประเด็นที่ ๓ “ทะเลหมอกใต้ตัง” จุดชมวิวสองแผ่นดิน อำเภอเบตง เตรียมฟื้นฟูภาคท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ ปลัดอำเภอเบตง กำนันตำบลธารน้ำทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมชม“ทะเลหมอกใต้ตัง” จุดชมวิวเขาร้อยลูก อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว พื้นที่พหุภาคท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เร่งสร้างเชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้ง

โดยจุดชมวิวทะเลหมอกใต้ตัง” ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ บ้านจาเราะชูชู ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ห่างจากตัวเมืองเบตง ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร “จุดชมวิวทะเลหมอกใต้ตัง” ถือกำเนิดขึ้นจาก “โครงการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยการสนับสนุนของหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ต้องการใช้เรื่องท่องเที่ยวมาช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับคนเบตง

ด้านบนจุดชมวิวก็น่าสนใจเป็นสวนยางพาราของชาวบ้าน ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวใต้ตัง ได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ริมเนินเขาให้เป็นสถานที่ชมวิวดู ด้วยการสร้างแคร่ไม้ไผ่หลายๆ จุดให้นักท่องเที่ยวได้กระจายกันชมวิวกันแบบสบายๆ มีป้ายข้อมูลและป้ายชื่อให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็น “จุดชมวิวสองแผ่นดิน” เพราะในวันที่ฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นตัวเมืองเบตงอยู่ทางด้านหน้า สามารถมองเห็นตึก ๒๕ ชั้นของโรงแรมแมนดารินเบตงได้แบบไกลๆ แต่ถ้ามองเอียงๆ ไปทางซ้ายมือจะเป็นเขตประเทศมาเลเซีย มีเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นเส้นแบ่งเขตได้สุดสยาม และหากมองมาทางขวามือจะเห็นยอดเขาแหลมเด่นลอยอยู่เหนือหมอกไกลๆ นั่นก็คือยอดเขาฆูนุงซูลิปัด

#####

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตง/รายงาน

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

จังหวัดตราด

เรื่อง ร้องเรียนไม่ได้รับเงินจากการทำข้าวกล่อง จังหวัดตราด

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕. เวลา ๑๐.๐๐. น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ได้เชิญนางสาว กนกวรรณ ทังทอง (ผู้ร้อง) และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด มาร่วมเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณี แม่ผู้ร้องประกอบอาชีพขายข้าวราดแกงและได้ตกลงกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำราก เพื่อจัดทำข้าวกล่องและส่งให้ผู้ป่วยที่ติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านพักของตนเองในพื้นที่ตำบลชำราก ประมาณ ๒๐ รายต่อวัน โดยงบประมาณดังกล่าวเป็นของโรงพยาบาลตราด เนื่องจากแม่ผู้ร้องได้จัดทำข้าวกล่องและจัดส่งให้กับผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน แม่ผู้ร้องยังไม่ได้รับเงินจากการทำข้าวกล่อง รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๒. ผลการดำเนินงาน

จากการเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหา สรุปได้ว่า ทางโรงพยาบาลตราด ประสบปัญหาในเรื่องเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำข้าวกล่อง จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น รายชื่อของผู้ป่วยที่รับข้าวกล่อง มาประกอบเพื่อที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายชัชชัย แก้วขจร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองวัคซีนโมเดอร์นา จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษให้ความช่วยเหลือนางสาวชุตติกาญจน์ เถลิ้มบุญนิธิโชค อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลชำ อำเภอมือศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากผู้ร้องได้สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการศรีสะเกษ ให้แก่ตนเองและมารดา คนละ ๒ เข็ม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และมีการเลื่อนกำหนดรับวัคซีนเรื่อยมา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่ปัจจุบันผู้ร้องและมารดา ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกจากทางโรงพยาบาลและระยะเวลาที่เหลือน้อยก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการรับวัคซีนไม่เพียงพอที่จะได้รับวัคซีนในเข็มที่ ๒ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว

๒. ผลการดำเนินงาน

ในเบื้องต้นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้พาผู้ร้องและมารดาไปพบกับแพทย์หญิงกาญจนา ภาณุรัตน์โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการศรีสะเกษ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้ร้อง โดยทางโรงพยาบาลได้อธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการการสั่งจองและการรับวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและลำดับคิวในการสั่งจอง ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีวัคซีนพร้อมให้บริการแล้ว ผู้ร้องและมารดาสามารถรับวัคซีนได้คนละหนึ่งเข็ม ส่วนอีกสองเข็มสามารถให้น้องสาวของผู้ร้องและญาติรับวัคซีนแทนได้ ผู้ร้องได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการของโรงพยาบาลแล้วและจะรับข้อเสนอของทางโรงพยาบาลไปพิจารณาอีกครั้ง

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายบุญชูวัฒน์ ปัญญาแดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ อบจจังหวัดศรีสะเกษ

๑.ความเป็นมา

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำนวยความสะดวกให้กับผู้แทนชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ ๖๐ คน ซึ่งมีความประสงค์จะยื่นหนังสือร้องทุกข์ ในคราวที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาสเนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทบทวนมติการเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อคราวการประชุมวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. พิจารณานำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้สำนักงบประมาณถือปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓. พิจารณาสับสนุนให้สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๑๗ แห่ง บุคลากรสมัครใจถ่ายโอน จำนวน ๗๘๖ คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษขอรับถ่ายโอนได้ถ่ายโอนให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยไม่ให้ส่วนราชการใดประวิงเวลา

๔. พิจารณาสับสนุนเสนอให้สำนักงบประมาณเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนทั่วไป แก่สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามที่กำหนดการจัดสรรงบประมาณไว้ในคู่มือหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามขนาดหน่วยบริการ โดยขนาดเล็กให้สนับสนุนงบประมาณ ๑ ล้านบาท/ปี ขนาดกลางให้สนับสนุนงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท/ปี ขนาดใหญ่ให้สนับสนุนงบประมาณ ๒ ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ ผู้แทนชมรมฯ ได้ยื่นหนังสือดังกล่าวให้กับนายอนุทินฯ โดยตรง มีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต ๑ พรรคภูมิใจไทยและนายวิจิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับหนังสือดังกล่าว และภายหลังจากตัวแทนได้ยื่นหนังสือดังกล่าวแล้วได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

๒. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๓. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายบุญวัฒน์ ปัญญาแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ความเป็นมา

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับนายกฤติเดช ดารารัตน์ ปลัดอำเภอวังหิน และนายสง่า ธรรมดา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัววัว หมู่ที่ ๕ ตำบลสูง อำเภอวังหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายทัพทรง พาหา (ผู้ร้อง) อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ขอความช่วยเหลือโดยแจ้งว่า ผู้ร้องมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งได้รับสืบทอดจากนายจำปา พาหา ผู้เป็นบิดา แต่ปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าวโดนปลวก และแมลงต่าง ๆ เจาะทำลายจนมีสภาพผุพังและร้าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอความช่วยเหลือในการจัดหา อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ได้แก่ หลังคาเหล็ก metal sheet (สกรรไท) จำนวน ๖๐ แผ่น และเหล็ก จำนวน ๔๕ เส้น

๒. ผลการดำเนินงาน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่า ผู้ร้องเป็นผู้พิการทางร่างกาย ไม่มีครอบครัว อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกเนื้อที่ประมาณ ๒ งาน พักอาศัยเพียงลำพัง แต่ได้รับการดูแลจากพี่สาว ซึ่งอยู่บ้านข้างเคียงและมีพี่ชายซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้ร้องมีที่นา เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ โดยให้พี่สาวเป็นผู้ทำกิน ส่วนที่ดินของบ้านผู้ร้องมีเนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ตัวบ้าน เป็นบ้าน ๒ ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ สภาพตัวบ้านชั้นบนซึ่งเป็นไม้มีผนังผุพังจากแดด ลม ฝน ซึ่งผู้ร้องอาศัยอยู่ชั้นล่างเท่านั้น จากการประเมินสภาพบ้านชั้นบนมีไม้ที่อยู่ในสภาพดีจำนวนมาก หากรื้อถอนหรือขายเป็นไม้เรือนเก่า ก็จะสามารถปรับปรุงด้านล่างได้ ซึ่งหากยืมดีหรือชั้นบนของบ้านออกและนำรายได้จากการจำหน่ายไม้เดิม มาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้เป็นบ้านชั้นเดียวแบบบ้านสมัยใหม่และผู้นำชุมชนยินดีสนับสนุน เรื่องแรงงานในการช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ร้อง

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายบุญวัฒน์ ปัญญาแดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดตราด

เรื่อง ร้องเรียนร้านขายเครื่องฟอกอากาศไม่ติดป้ายแสดงราคาจังหวัดตราด

.....

๑. ความเป็นมา

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตราด ร่วมกับ นายวิวัฒน์ หวังเหมรา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดตราด ลงพื้นที่ออกตรวจร้านขายเครื่องฟอกอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณพื้นที่เช่าของห้างสรรพสินค้าโลตัสตราด หลังได้รับการร้องเรียนว่าขอให้ตรวจสอบผู้ประกอบการ มีการจัดธุรกิจให้มีการแถมรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค และสินค้าไม่มีฉลากที่ชัดเจนที่สำคัญคือไม่มีการติดป้าย แสดงราคา

๒. ผลการดำเนินงาน

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบ นางสาวประภาศรี อภิบาลศรี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตราด เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่มีความคิดเห็นเพราะไม่มีผู้เสียหายและได้แจ้งผู้ประกอบการ ขอให้มีการติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนและโฆษณาต่าง ๆ ต้องทำให้ชัดเจนให้ปรากฏอยู่บนสินค้า

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๔. รายชื่อผู้ติดต่อ

นายชัชชัย แก้วขจร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด

ประเด็นจากคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี(กตณ.) ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

๑. การฉ้อโกงหลอกลวงการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
๒. มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน
๓. การบูรณาการปราบปรามมิถนาชีพและอาชญากรรมออนไลน์ (เว็บพนันออนไลน์/แก๊งคอลเซ็นเตอร์)
๔. การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ

หมายเหตุ: ๑. ขอให้รายงานตามแบบฟอร์มของ IOC ในแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒

๒. ขอให้ส่งรายงานกลับมาใน <mailto:prdt๒๕๕๗@gmail.com> ส่งภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

.....